

ประจำวันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2558

### กรม.รับทราบไทยชนะประมูลขายข้าวให้ฟิลิปปินส์ 3 แสนตัน กว่า 4.5 พันลพ.

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) กับหน่วยงาน National Food Authority (NFA) รัฐบาลฟิลิปปินส์ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ

โดยกระทรวงพาณิชย์รายงานว่า เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 พล.อ.ฉัตรชัย สาลิกัลยะ รองประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) รับคำสั่งประธานกรรมการ นบข.ที่เห็นชอบให้กรมการค้าต่างประเทศเข้าร่วมการประมูลเสนอราคาขายข้าวตามที่รัฐบาลฟิลิปปินส์โดยหน่วยงาน NFA ได้มีหนังสือเชิญรัฐบาลไทยเข้าร่วมการประมูลเสนอราคาขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) เป็นข้าวขาว 25% Max ฤดูกาลผลิตใหม่ ปริมาณ 750,000 ตัน และมีกำหนดการยื่นซองเสนอราคาวันที่ 17 กันยายน 2558

กรมการค้าต่างประเทศได้เข้าร่วมการยื่นซองเสนอราคาขายข้าวดังกล่าวในปริมาณรวม 300,000 ตัน โดยการยื่นซองเสนอราคาขายข้าวมีประเทศเวียดนามเข้าร่วมการยื่นซองประมูลด้วย ซึ่งผลการประมูลปรากฏว่าประเทศไทยชนะการประมูลขายข้าวขาว 25% Max ปริมาณ 300,000 ตัน ในราคาตันละ 426.60 ดอลลาร์สหรัฐ รวมมูลค่า 127,980,000 ดอลลาร์สหรัฐ (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 4,536.89 ล้านบาท) (1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 35.45 บาท อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 21 กันยายน 2558)

โดยเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 รองประธานกรรมการ นบข. รับคำสั่งประธานกรรมการ นบข.เห็นชอบให้กรมการค้าต่างประเทศทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบ G to G กับ NFA ตามปริมาณและราคาที่ชนะการประมูลและเห็นชอบการวางหนังสือค้ำประกันสัญญาร้อยละ 5 ของมูลค่าตามสัญญาตามเงื่อนไขที่รัฐบาลฟิลิปปินส์กำหนด

การขายข้าวดังกล่าวเป็นการดำเนินการระบายข้าวเพื่อส่งออกต่างประเทศซึ่งเป็นวิธีการระบายข้าววิธีหนึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์การระบายข้าวในสต็อกของรัฐของ นบข.เป็นการช่วยสนับสนุนการส่งออกข้าวไทย รักษาส่วนแบ่งตลาดและความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ และช่วยให้มีคำสั่งซื้อรองรับข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ที่กำลังออกสู่ตลาดช่วยรักษาระดับราคาข้าว

*ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)*

### ส่งออกข้าวปี 58 ตามเป้า 10 ล้านตัน

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยกับ สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่ามีความเป็นไปได้ที่การส่งออกข้าวไทยปี 2558 จะเป็นไปได้ตามเป้าหมายที่ 10 ล้านตัน เพราะล่าสุด 3 ไตรมาส ไทยส่งออกข้าวแล้ว 7.2 ล้านตัน ใกล้เคียงกันปีก่อน และไตรมาสที่ 4 ของทุกปี การส่งออกข้าวจะมีความคึกคัก เพราะยังมีการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือ จีทูจี ของประเทศฟิลิปปินส์ 3 แสนตัน อย่างไรก็ตาม ไทยส่งออกข้าวไปยังภูมิภาคแอฟริกา มากที่สุด 49% ของยอดส่งออกทั้งหมด รองลงมาคือ เอเชีย 32% ตะวันออกกลาง 7% สหรัฐอเมริกา 6% ยุโรป 4% โดย 9 เดือน จีนเป็นประเทศที่ซื้อไทยมากที่สุด

นอกจากนี้ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ยังได้กล่าวถึงราคาข้าวด้วยว่า ปัจจุบันอยู่ที่ตันละ 360 เหรียญสหรัฐ จากต้นปีอยู่ที่ 420 เหรียญสหรัฐ ซึ่งราคาปัจจุบันมองว่าเป็นราคาต่ำสุดแล้ว และจากนี้ไปเชื่อว่าจะมีแนวโน้มดีขึ้น ส่วนการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์ มองว่าทำได้ดี ซึ่งทางสมาคมฯ มีการหารือกับกระทรวงพาณิชย์ อยู่ตลอดเวลาเพื่อร่วมกันประเมินสถานการณ์

*ที่มา สนุกดอทคอม*

## สมคิด ฤทธิเดช จ้างชาวนาผลิตข้าว จ่อตันสินค้าผ่านนวัตกรรม เป็นวาระแห่งชาติ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาหัวข้อ “นวัตกรรมกับนโยบายเศรษฐกิจและทิศทางประเทศไทย” ในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2558 ว่า รัฐบาลมีแนวคิดจ้างชาวนาผลิตข้าว และปลูกพืชอื่นที่ใช้น้ำน้อย หรือพืชอื่นที่ไม่ใช่ข้าว เช่น ผักชี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยชาวนาให้มีทางเลือกในยามที่เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ โดยรัฐบาลจะให้ชาวนาเช่าที่ดินเพื่อเพาะปลูก พร้อมทั้งให้เมล็ดพันธุ์เพาะปลูกด้วย

นอกจากนี้ รัฐบาลยังผลักดัน ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าผ่านนวัตกรรมเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าของไทยให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ โดยยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมา ที่มูลค่าการส่งออกของไทยตกต่ำ และคาดว่าจะติดลบร้อยละ 5 ไม่ได้เกิดจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ แต่ส่วนหนึ่งมาจากสินค้าของไทยยังแข่งขันไม่ได้ ประกอบกับโมเดลการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ ยังไม่ได้พัฒนาให้ทันต่อยุคสมัย ดังนั้น หากภาครัฐจริงจังปรับใช้นวัตกรรมเข้ามาสร้างสรรค์สินค้า เพิ่มมูลค่าสินค้า เชื่อว่าจะช่วยทำให้การส่งออกของไทยดีขึ้น

ทั้งนี้ นายสมคิด กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันงบประมาณที่ให้กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรมยังไม่มากนัก ดังนั้น จะต้องไปทำแผนงานที่ชัดเจน จัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความตื่นตัวให้เอกชน หากมีแผนที่ชัดเจน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรก็จะเพิ่มขึ้น

ด้าน นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า หากจะพยายามผลักดันนวัตกรรมเป็นวาระแห่งชาติ หลังจากที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจ ควรปรับการทำงานเพิ่ม เพื่อตอบโจทย์ประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงกำลังคน และการวางรากฐานเพื่ออนาคต โดยอาศัยบุคลากร 7,000 คน จาก 16 หน่วยงาน รวมทั้ง โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนา จะเป็นตัวแปรสำคัญในการผลักดันมูลค่าสินค้าและรายได้ของประชาชน

[ที่มา ไทยรัฐออนไลน์](#)

www.thairiceexporters.or.th

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-30 ก.ย. 2558 มีจำนวน 532,090 ตัน มูลค่า 216.348 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 2.4% และมูลค่าลดลง 9.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 545,362 ตัน มูลค่า 239.474 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) สำหรับการส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2558 มีจำนวน 4.351 ล้านตัน มูลค่า 1,810 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 9.1% และมูลค่าลดลง 12.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 4.788 ล้านตัน มูลค่า 2,070 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

กระทรวงเกษตร (The Ministry of Agriculture) คาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกในปีนี้มีประมาณ 45 ล้านตันเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยขณะนี้ผลผลิตในฤดูการผลิตฤดูร้อน (the summer-autumn crop) ได้มีการเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จไปแล้วประมาณ 91.2% โดยทางการคาดว่าผลผลิตเฉลี่ยของฤดูนี้จะอยู่ที่ประมาณ 864 ก.ก.ต่อไร่ สำหรับฤดูเพาะปลูกฤดูใบไม้ร่วง-ฤดูหนาว (autumn-winter rice crop) มีการเพาะปลูกไปแล้วประมาณ 3.825 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 4% จากปีที่ผ่านมา โดยคาดว่า ผลผลิตเฉลี่ยของฤดูนี้จะอยู่ที่ประมาณ 869 ก.ก.ต่อไร่ ทั้งนี้ รายงานระบุว่าผลผลิตข้าวทางภาคเหนือของประเทศจะลดลงประมาณ 1% เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกจะลดลงประมาณ 1.3%

ดร.เหงียน แอง ตวน ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรและชนบท กล่าวว่า ข้าวเวียดนามกำลังสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในตลาดข้าวคุณภาพดีให้กับประเทศผู้ส่งออกข้าวต่างประเทศรายใหม่ เนื่องจากระเบียบราชการที่ยุ่งยาก แม้ว่าการส่งออกข้าวตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้จะชะลอตัวลง แต่ผู้ประกอบการยังต้องขออนุญาตถึงจะส่งออกได้

นายเหียงน คัก ซาง สถาบันวิจัยเศรษฐกิจและนโยบาย กล่าวถึงปัญหาในการควบคุมการส่งออกข้าว  
ตอนนี้ 3 ประการ ประการแรก คือ สมาคมอาหารเวียดนาม (Vietnam Food Association: VFA) ได้มอบหมายให้  
ทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดราคาส่งออกข้าวขั้นต่ำ (Minimum Export Price: MEP) และ VFA มีการปรับเปลี่ยนราคา  
ขั้นต่ำอยู่บ่อยครั้ง ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้ผู้ส่งออกข้าววิตกกังวลมาก เพราะแนวโน้มนี้ทำให้สภาพแวดล้อม  
ในการทำธุรกิจมีความเสี่ยงสูง ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถวางแผนการในระยะยาวได้ ประการต่อมา คือ  
นโยบายส่งออกข้าวมีการจำกัดหลายประการสำหรับการส่งออกข้าวของผู้ประกอบการภาคเอกชน เช่น การห้าม  
ผู้ประกอบการภาคเอกชนส่งออกข้าวเข้าไปตลาดที่คุ้นเคย ส่งผลให้สัญญาการค้าลดน้อยลงมาก

ประการที่สามคือ การกำหนดให้บริษัทส่งออกต้องมีคลังและไซโลเก็บข้าวขนาด 5,000 ตัน และมีโรงสีที่  
สามารถสีข้าวได้อย่างต่ำ 10 ตันต่อชั่วโมงเป็นของตนเอง ข้อกำหนดนี้หมายถึงผู้ประกอบการที่ผลิตข้าวที่มีคุณภาพดี  
แต่ไม่มีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดดังกล่าว ก็จะไม่มียสิทธิ์ส่งออกข้าว

นอกจากนี้ข้าวเวียดนามมีราคาต่ำกว่าข้าวหอมมะลิของไทย หรือข้าว Basmati ของปากีสถาน ที่จำหน่าย  
ในราคามากกว่า 1,000 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ในขณะที่ราคาข้าวขาวเวียดนาม 5% ไม่เคยจำหน่ายได้ราคา 500  
เหรียญสหรัฐฯต่อตัน

ดังนั้นขณะนี้หน้าที่สำคัญ คือ ต้องสร้างตราสินค้าสำหรับข้าวเวียดนาม เมื่อเร็วๆ นี้ นายกรัฐมนตรี  
เวียดนาม ได้ลงนามอนุมัติญัตติเลขที่ 706/QĐTTg ว่าด้วยการวางแผนสร้างตราสินค้าข้าวเวียดนามจนถึงปี 2563  
โดยมอบหมายให้สมาคมอาหารเวียดนามร่วมกับกระทรวงการเกษตร และกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม เป็น  
ผู้ดำเนินการ แต่ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญหลายคน รัฐวิสาหกิจควรเน้นกิจกรรมสำรองข้าวเพื่อรับประกันความ  
มั่นคงด้านอาหารภายในประเทศ เท่านั้น ส่วนผู้ประกอบการภาคเอกชน จะเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการเชื่อมโยง  
กับเกษตรกร เพื่อเป็นผู้สร้างตราสินค้าให้ข้าวเวียดนาม

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## กัมพูชา

ผู้ส่งออกข้าวกัมพูชา กำลังวางแผนที่จะขยายตลาดข้าวหอมมะลิในตลาดสหรัฐฯ หลังจากในตลาดข้าว  
กัมพูชาในสหภาพยุโรปถึงจุดอิ่มตัวแล้ว ซึ่งอาจจะสามารถขยายตลาดได้อีกไม่มากนัก จึงมองหตลาดอื่นเพื่อขยาย  
การส่งออก ซึ่งตลาดที่น่าสนใจคือตลาดสหรัฐฯซึ่งปัจจุบันข้าวหอมมะลิของไทยยังคงครองตลาดอยู่ อย่างไรก็ตาม  
การที่ข้าวหอมของกัมพูชาราคาสูงกว่าข้าวไทยจึงอาจทำให้การทำตลาดมีความยากลำบากมากขึ้น ดังนั้นกัมพูชา  
จะต้องมีการพัฒนาตราสินค้า ราคาและคุณภาพสินค้าเพื่อให้แข่งขันกับข้าวของประเทศอื่นๆในตลาดสหรัฐฯให้ได้

สำนักงานบริการพิธีการส่งออกข้าว (The Secretariat of One Window Service for Rice Export; SOWS-REF) รายงานว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 กัมพูชาส่งออกข้าว 369,105 ตัน เพิ่มขึ้น 37% จาก  
269,370 ตันในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยผู้ซื้อข้าวรายใหญ่จากกัมพูชา 3 รายแรกคือ จีน ฝรั่งเศส และ  
โปแลนด์ ซึ่งตั้งแต่เดือนม.ค. ถึงเดือนก.ย. ของปีนี้ กัมพูชาขายข้าวให้กับจีนไปทั้งหมด 78,182 ตัน ขายให้กับ  
ฝรั่งเศส 50,266 ตัน และขายให้กับโปแลนด์ 41,022 ตัน

นาย เหียงน วันธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริการพิธีการส่งออกข้าวของกัมพูชาระบุว่า ข้าวที่ส่งออก  
ประกอบด้วยข้าวหอม ข้าวขาวเมล็ดยาว และข้าวเหนียวเมล็ดยาว โดยประมาณ 64% เป็นข้าวที่ส่งออกไปยุโรป 21%  
ส่งขายจีนอีก 11% ส่งขายให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียน และที่เหลือส่งออกให้กับประเทศอื่นๆ

กัมพูชาเริ่มโครงการยุทธศาสตร์ส่งเสริมข้าวในปี 2553 กำหนดเป้าหมายส่งออกข้าวที่ 1 ล้านตันภายในปี  
2558 แต่รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าเมื่อช่วงต้นปีว่า มีแนวโน้มที่กัมพูชาจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้  
เนื่องจากขาดแคลนทุนและศักยภาพในการสีข้าว ทั้งนี้ ในปี 2557 กัมพูชาส่งออกข้าวประมาณ 370,000 ตัน คิด  
เป็นมูลค่าประมาณ 247 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ฟิลิปปินส์

เลขาธิการสำนักงานวางแผนเศรษฐกิจ (Economic Planning Secretary) เลขาธิการฯ ระบุว่า รัฐบาลฟิลิปปินส์อาจจะมี การนำเข้าข้าวเพิ่มเติมอีกในช่วงต้นปีหน้า เนื่องจากคาดการณ์ว่าภาวะแห้งแล้งในบางพื้นที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงกลางปีหน้า อย่างไรก็ตามยังไม่มี การระบุถึงปริมาณที่จะนำเข้าเพิ่มเติม เนื่องจาก รัฐบาลกำลังพิจารณาในเรื่องนี้อยู่ เลขาธิการฯ ยังระบุอีกว่า รัฐบาลยังมีงบประมาณเพียงพอสำหรับการบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง นอกจากนี้ทางรัฐบาลอาจจะจ้างเกษตรกรที่ไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ ให้สร้างถนนเชื่อมพื้นที่เพาะปลูกสู่ตลาด

ในปีนี้ฟิลิปปินส์ได้ซื้อข้าวไปแล้วประมาณ 2.3 ล้านตัน ซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับความต้องการบริโภคไปจนถึงช่วงไตรมาสที่สองของปีหน้า นอกจากนี้รัฐบาลกำลังจัดทำโรดแมปเพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดจากปรากฏการณ์ El Nino ซึ่งคาดการณ์ว่าผลกระทบจากปรากฏการณ์ El Nino จะส่งผลกระทบต่อจนถึงกลางปี 2559 และจะมีความรุนแรงเทียบเท่ากับปี 2540-2541 ที่ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง 23% และราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้นอย่างมาก

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อินโดนีเซีย

รัฐบาลอินโดนีเซียได้เริ่มโครงการปฏิบัติการด้านการตลาดข้าวในเมืองใหญ่แล้วเพื่อควบคุมราคาข้าวในประเทศไม่ให้สูงขึ้น หลังจากที่ราคาข้าวในประเทศพุ่งสูงขึ้นเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากผลผลิตข้าวและสต็อกข้าวในประเทศที่ลดลง ทั้งนี้รัฐบาลได้วางแผนที่จะจัดสรรข้าวประมาณ 300,000 ตัน ซึ่งคาดว่าจะช่วยทำให้ราคาข้าวลดลงประมาณ 300-500 รูเปียะต่อก.ก. หรือประมาณ 20-34 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาข้าวคุณภาพปานกลาง (medium-class rice) ได้พุ่งขึ้นไปอยู่ที่ 10,330 รูเปียะต่อก.ก. (ประมาณ 699 เหรียญสหรัฐต่อตัน) จากระดับประมาณ 10,003 รูเปียะต่อก.ก. (ประมาณ 677 เหรียญสหรัฐต่อตัน) เมื่อสัปดาห์ก่อน

ทั้งนี้ จากรายงานขององค์การอาหารแห่งสหประชาชาติ (The UN's Food and Agricultural Organization; FAO) ระบุว่า ในเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ราคาข้าวคุณภาพปานกลางเฉลี่ยอยู่ที่ 10,270 รูเปียะต่อก.ก. เพิ่มขึ้น 1.3% จากระดับ 10,140 รูเปียะต่อก.ก. ในเดือน ส.ค. และเพิ่มขึ้นประมาณ 15% จากระดับ 8,930 รูเปียะต่อก.ก. ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## จีน

คณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (The National Development and Reform Commission; NDRC) ได้กำหนดโควตานำเข้าสาาลี ข้าวโพด ข้าว และฝ้าย สำหรับปี 2016 แล้ว โดยกำหนดในปริมาณเท่ากับปีนี้ โดยข้าวสาาลี 9.636 ล้านตัน (ภาคเอกชน 10% และรัฐวิสาหกิจ 90%) ข้าวโพด 7.2 ล้านตัน (ภาครัฐ 60% ภาคเอกชน 40%) ข้าว 5.32 ล้านตัน (ข้าวเมล็ดยาว 2.66 ล้านตัน ข้าวเมล็ดกลางและสั้น 2.66 ล้านตัน และภาครัฐ 50%) ฝ้าย 0.894 ล้านตัน (ภาครัฐ 33% ภาคเอกชน 67%)

สำนักข่าว China News Service รายงานว่า ทีมวิจัยของโครงการพัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสม ณ เมืองเก้อจิว (Gejiu) เขตหงเหอ (Honghe) มณฑลยูนนาน (Yunnan) ประเทศจีน ประสบความสำเร็จในการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตถึง 2,544 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากทีมผู้เชี่ยวชาญของสถาบัน Academy of Agricultural Sciences ภายใต้การกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 โดยการสุ่มจากแปลงวิจัย 3 แปลง ซึ่งหัวหน้าของทีมตรวจสอบและผู้เชี่ยวชาญระบุเพิ่มเติมว่า ผลผลิตต่อไร่ของข้าวพันธุ์ดังกล่าวได้ทำสถิติสูงสุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ญี่ปุ่น

ความคืบหน้าของการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ (The Trans-Pacific Partnership; TPP) ในประเด็นเกี่ยวกับข้าวนั้น คาดว่าญี่ปุ่นจะกำหนดโควตานำเข้าข้าวจากสหรัฐอเมริกาประมาณ 50,000-70,000 ตันต่อปี โดยก่อนหน้านี้ รัฐบาลญี่ปุ่นได้กำหนดโควตานำเข้าข้าวจากสหรัฐที่ 50,000 ตัน ในอัตรา 0% และจะทยอยปรับขึ้นปีละ 2,000 ตันเป็นเวลา 13 ปี จนถึงระดับที่ 70,000 ตันต่อปี ในขณะที่เดียวกันก็ให้โควตานำเข้าจากออสเตรเลีย 6,000 ตัน และจะค่อยปรับขึ้นไปจนถึง 8,400 ตันต่อปี

ปัจจุบันนี้ ญี่ปุ่นกำหนดโควตานำเข้าข้าวภายใต้ข้อตกลง (The annual minimum market access; MMA) กับองค์การการค้าโลก (the World Trade Organization; WTO) ปริมาณ 770,000 ตัน ต่อปี โดยกำหนดภาษีนอกโควตาสูงถึง 341 เยนต่อกก. หรือประมาณ 2,837 เหยียสหรัฐต่อตัน

เมื่อเร็วๆ นี้ สหรัฐฯ เปิดเผยว่า การเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกขั้นสุดทำได้บรรลุแล้วระหว่างการเจรจาที่เมืองแอตแลนตาทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐฯ แต่ในส่วนของสหรัฐฯ เรื่องนี้ยังมีความท้าทายอยู่อีกมาก โดยประธานาธิบดีบารัค โอบามา ประกาศจะเริ่มการผลักดันให้สภาองเกรสเห็นชอบกับเรื่องนี้ ซึ่งข้อตกลงนี้จะเป็นที่ของเกษตรกร และผู้ผลิตชาวอเมริกัน เพราะภาษีมากกว่า 18,000 รายการสำหรับสินค้าจากสหรัฐฯ จะถูกกำจัดออกไป ทางด้านนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น กล่าวว่า ข้อตกลงครั้งนี้เป็นความสำเร็จครั้งสำคัญในอนาคต ไม่ใช่แต่เพียงญี่ปุ่นเท่านั้น แต่สำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยเช่นกัน

กลุ่ม 12 ประเทศรอบมหาสมุทรแปซิฟิกได้บรรลุข้อตกลงการค้าเสรีระดับภูมิภาคแล้ว ซึ่งจะทำให้เกิดเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และจะกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศใหม่ๆ ในด้านการค้าและการลงทุน ซึ่งกลุ่มประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) นำโดยสหรัฐ มีสัดส่วนราว 40% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ทั่วโลก

ทั้งนี้ ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องได้รับการลงนามอย่างเป็นทางการจากประเทศที่เป็นหุ้นส่วน และต้องได้รับการอนุมัติจากสภานิติบัญญัติของแต่ละประเทศก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ ซึ่งกลุ่มประเทศ TPP ประกอบด้วย ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี ญี่ปุ่น มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ เปรู สิงคโปร์ สหรัฐและเวียดนาม

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อินเดีย

รัฐบาลอินเดียยืนยันยังไม่มีการพิจารณาสั่งห้ามการส่งออกข้าวบาสมาดิ ในทางตรงข้ามรัฐบาลจะพยายามส่งเสริม ทุกวิถีทางเพื่อขยายตลาดส่งออกและสนับสนุนการค้าในรูปแบบข้าวถุงสำหรับการค้าปลีกต่อไป ทั้งนี้ในการส่งออกข้าวบาสมาดิของภาคเอกชนของอินเดียจะต้องได้รับการอนุมัติโดยการลงทะเบียนในสัญญา กับหน่วยงาน Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) ซึ่งในขณะนี้ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวแต่อย่างใด

กระทรวงพาณิชย์ระบุว่า รัฐบาลอินเดียกำลังดำเนินการหาตลาดใหม่ และทำการส่งเสริมการส่งออกข้าวบาสมาดิ ขณะที่ข้าวบาสมาดิกำลังประสบปัญหาราคาตกต่ำและความต้องการของตลาดลดลง ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 ทั้งนี้เชื่อกันว่านโยบายห้ามนำเข้าข้าวบาสมาดิชั่วคราวของประเทศอิหร่านคือหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาการตลาดข้าวบาสมาดิ สำหรับในช่วงตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายนที่ผ่านมา การส่งออกข้าวบาสมาดิโตขึ้นกว่า 17% ในแง่ปริมาณเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในแง่มูลค่าการส่งออกมีทิศทางลดลงเช่นเดียวกับสินค้าCommodity ประเภทอื่นๆ

กระทรวงเกษตร (The Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตหลัก (Kharif (main) rice crop) (ม.ย.-ธ.ค.) ในปีการผลิต 2015/16 ณ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. ที่ผ่านมามีวันที่ 1 ต.ค. ยังคงมีการเพาะปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางภาวะฝนที่ลดน้อยลง ในช่วงครึ่งหลังของฤดูมรสุม (ส.ค.-ก.ย.) โดยมีพื้นที่เพาะปลูกไปแล้วประมาณ 235 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กรมอุตุนิยมวิทยา (The Indian Meteorological Department; IMD) รายงานว่า ณ วันที่ 30 ก.ย. อินเดียได้รับปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 14% โดยพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย (below-average rains) ประมาณ 14%, 17% 15% และ 8% ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม กรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่าทั่วทั้งประเทศจะได้รับปริมาณน้ำฝนในระดับปกติไปจนถึงระดับสูงกว่าปกติ (normal to above-normal rain) ในช่วงระหว่างวันที่ 19 ก.ย.- 3 ต.ค. ศกนี้ ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่าในช่วงครึ่งหลัง (ส.ค.-ก.ย.) ของช่วงฤดูมรสุม (มิ.ย-ก.ย.) อินเดียจะได้รับปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 16% รัฐบาลอินเดียคาดการณ์ว่า ในฤดูการผลิตหลัก (kharif crop) ของปีการผลิต 2015/16 (มิ.ย.-ธ.ค.) จะมีผลผลิตข้าว 90.6 ล้านตัน ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับจำนวน 90.86 ล้านตันในปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้ำฝนในช่วงฤดูกลางเพาะปลูก (มิ.ย. - ก.ย.)

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

### อียิปต์

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของอียิปต์ (Ministry of Trade and Industry) ได้ยกเลิกมาตรการห้ามส่งออกข้าวแล้วหลังจากที่มีอุปทานข้าวส่วนเกินเกินกว่าที่คาดไว้ และรัฐบาลจะใช้มาตรการเก็บภาษีส่งออก (export tariff) ในอัตรา 2,000 ปอนด์อียิปต์ต่อตัน หรือประมาณ 255.43 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน โดยมาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้หลังจากที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้ประกาศใช้มาตรการห้ามส่งออกข้าวตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. เป็นต้นมาเพื่อให้มีข้าวสำหรับเพียงพอในประเทศ ขณะที่ USDA คาดว่าในปีการ 2014/15 (ต.ค.-ก.ย.) อียิปต์จะมีผลผลิตข้าวประมาณ 4.5 ล้านตันข้าวสาร และมีการส่งออกประมาณ 250,000 ตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

